

## KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH NGÀY 8/3

Thời gian	Phân cảnh	Nội dung/ Mô tả
08h30-08h45	<b>Đón khách</b>	-Đội văn nghệ kiêm Lễ tân nam: Đón tại khu vực tổ chức (4 nam dưới sảnh đón từ xe xuống, 4 nam chờ ở cửa phòng hội nghị tầng 2, 5 nam đưa các chị em vào bàn tiệc)  - Nhạc nền đón khách
08h45-08h50	<b>Ổn định chỗ ngồi</b>	<i>MC mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng ổn định tại vị trí tổ chức:</i>  Kính thưa các anh chị! Chỉ còn ít phút nữa thôi, chương trình kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 của Trung tâm Công nghệ Thông Tin MobiFone sẽ chính thức bắt đầu. Xin kính mời anh chị ổn định chỗ ngồi để chương trình chính thức khai màn.  <i>- Màn hình chờ</i>
		<i>- Màn hình tắt, khán phòng tắt đèn. Đội văn nghệ chuẩn bị biểu diễn</i>

08h50- 08h55	<b>Tiết mục mở màn</b>	<p><i>(MC đứng sau cánh gà)</i></p> <p>Các chị em MobiFone IT thân mến! Cứ mỗi dịp tháng 3 về các anh em lại vô cùng bận rộn, trần trở làm thế nào để có thể mang đến những niềm vui bất ngờ cho phái đẹp. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe "tâm sự" và thưởng thức kết quả những nỗ lực tập luyện của đại diện tập thể các anh em thông qua một tiết mục văn nghệ đặc biệt ngay sau đây!</p> <p><i>(Đội văn nghệ biểu diễn + tặng hoa cho các chị em)</i></p> <p>MC tiếp: (sau tiết mục) Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay giòn giã hơn nữa để cảm ơn sự cố gắng của các anh em đã dày công chuẩn bị một siêu phẩm vô cùng đặc sắc. Vâng và tôi đang nhìn thấy rất nhiều nụ cười hạnh phúc của các chị em khi đón nhận những bông hoa tươi thắm thay cho lời chúc một dịp 8/3 tràn ngập niềm vui, yêu thương và đong đầy hạnh phúc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều - những người đã và đang đồng hành, kề vai sát cánh cùng chúng tôi trong công việc và cuộc sống...</p>
-----------------	------------------------	--

<p>08h55- 09h00</p>	<p><b>Giới thiệu chương trình</b></p>	<p><i>(MC xuất hiện, giới thiệu nội dung chương trình và đại biểu tham dự)</i></p> <p>Kính chào Ban Lãnh đạo Trung tâm cùng các anh chị em MobiFone IT. Lời đầu tiên cho phép Đồng Thoại xin được gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả các anh chị tham dự chương trình chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 của Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone ngày hôm nay!</p> <p>Anh chị thân mến! Có ai đó đã nói: “Điều quyền rũ nhất mà một người phụ nữ có thể có là sự tự tin.”</p> <p>Với người phụ nữ hiện đại ngày này sự tự tin dường như là yếu tố cần trong mọi hoàn cảnh. Suy nghĩ tích cực, sống tích cực, lan tỏa sự tích cực đó chính là khi người phụ nữ trở nên đẹp nhất.</p> <p>Với mong muốn tiếp thêm năng lượng sống cho phái đẹp, hướng tới xây dựng vẻ đẹp tích cực cho người phụ nữ MobiFone IT hiện đại, tự tin tỏa sáng, Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone đã lựa chọn chủ đề chương trình 8/3 năm nay là Be Yourself – Be Confident.</p> <p>Hi vọng rằng chương trình sẽ mang đến một sân chơi bổ ích và thú vị, là cơ hội để chúng ta được</p>
-------------------------	---	--

giao lưu, kết nối và tiếp thêm động lực lao động hăng say hơn, nỗ lực đạt thành tích tốt hơn trong thời gian tới.

Chương trình ngày hôm nay vinh dự có sự tham dự của:

- + Anh Hà Viễn Dương - Chủ tịch công đoàn, Phó giám đốc Trung tâm. (Vỗ tay)
- + Các anh chị Trưởng/Phó các đơn vị trực thuộc Trung tâm, các CBCNV Trung tâm (Vỗ tay)
- + Các mỹ nam đại diện đến từ các đơn vị trực thuộc Trung tâm (Vỗ tay)
- + Và đặc biệt là sự có mặt của những chị em xinh đẹp nhất MobiFone IT ngày hôm nay (Vỗ tay)

Ngoài ra thì chương trình của chúng ta ngày hôm nay còn có sự góp mặt của một khách mời hết sức đặc biệt mà chỉ lát nữa thôi Đồng Thoại sẽ bật mí cho các anh chị!

09h00-  
09h5

**Lãnh đạo phát  
biểu chúc mừng**

Mở đầu chương trình xin được mời mời anh Hà Viễn Dương - Chủ tịch công đoàn Trung tâm, PGĐ Trung tâm lên phát biểu chúc mừng chị em nhân ngày đặc biệt này.

*(Anh Dương lên phát biểu)*

<p>09h05- 10h20</p>	<p><b>Talkshow (Phần 1)</b></p>	<p>Vâng, xin cảm ơn anh Hà Viễn Dương bởi những lời chúc vô cùng ấm áp và tình cảm dành cho các chị em!</p> <p>Anh chị thân mến! Để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ đến với nội dung chính của sự kiện 8/3 ngày hôm nay: Talk show "Đẹp tích cực". Vâng đây là một khái niệm rất tân tiến và cập nhật hơi thở cuộc sống hiện đại. Các anh chị có tự hỏi tại sao lại các chị em phụ nữ ngày nay Đẹp lại phải đi đôi với tích cực không ạ?</p> <p>Câu trả lời sẽ được tìm thấy khi chúng ta gặp gỡ với vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay.</p> <p>Chị được biết đến là Nữ doanh nhân, diễn viên, hot mom nổi tiếng với phong cách sống vô cùng tích cực, chân thành, giàu trải nghiệm;</p> <p>Hoa hậu doanh nhân Châu Á Thái Bình Dương 2019</p> <p>Founder thương hiệu mỹ phẩm Laco</p> <p>Tác giả cuốn sách: “Có những con đường nhất định phải đi”</p> <p>Diễn viên truyền hình được yêu thích qua các bộ phim: Về nhà đi con, Lửa Ấm...</p> <p>Vâng tôi trân trọng mời lên sân khấu KOL Hoàng</p>
-------------------------	---------------------------------	--

		Kim Ngọc <i>(Trương tác MC &amp; diễn giả)</i>
10h20- 10h25	<b>Văn nghệ (1)</b>	Để thay đổi và làm nóng bầu không khí, xin mời anh chị em MobiFone IT cùng hướng mắt lên sân khấu để chào đón nam ca sỹ Hùng min
10h25- 11h25	<b>Talkshow (Phần 2)</b>	Diễn giả tiếp tục với nội dung: Làm sao để giữ được sự tích cực trong nhiều hoàn cảnh. Chia sẻ phương pháp "đổi khung" kỹ thuật áp dụng trong NLP để giúp cuộc sống hạnh phúc hơn, thú vị hơn, tích cực hơn (Thực hành theo nhóm)
11h25 - 11h30	<b>Chụp hình lưu niệm</b>	MC mời diễn giả và toàn thể CBNV lên sân khấu chụp hình
11h30 - 11h45	<b>Tiết mục ảo thuật</b>	Tiếp theo chương trình xin mời các ACE đến với một tiết mục vô cùng hấp dẫn. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một tài năng hiếm có trong làng ảo thuật Việt Nam, người đã có hơn 10 năm kinh nghiệm là gương mặt khách mời quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình như: Bữa trưa vui vẻ, Cafe Sáng

		thứ 7... Hãy cùng đến với Áo thuật gia Nam Nie cùng màn trình diễn dành riêng cho các chị em MobiFone IT ngày hôm nay.
11h45 - 11h50	<b>Clip đặc biệt</b>	Vâng chúng ta vừa cùng nhau thưởng thức một tiết mục ảo thuật vô cùng thú vị. Và ngay sau đây, là thời điểm chúng ta dành để tôn vinh đến một nửa không thể thiếu, đây cũng là một món quà tinh thần không thể thiếu trong mỗi chương trình dành cho các chị em, hãy cùng nhau hướng mắt lên màn hình để đón nhận món quà bất ngờ này của chúng tôi nhé!
11h50 - 11h55	<b>Khai tiệc</b>	<i>Thời gian tiệc, Mời khai tiệc:</i> Ngay sâu đây xin mời Anh Hà Viễn Dương và các anh chị lãnh đạo các đơn vị cùng bước lên sân khấu để chúng ta bắt đầu nghi thức khai tiệc ạ!
11h55 - 12h15	<b>Ăn tiệc</b>	20 phút
12h15- 12h20	<b>Văn nghệ (2)</b>	Ca sỹ Hùng Min tiếp tục lên sân khấu thể hiện 2 bài hát
12h20 - 12h30	<b>Ăn tiệc</b>	15 phút

12h30- 12h45	<b>Kết thúc chương trình</b>	<p>Vâng thưa các anh chị chương trình chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 ngày hôm nay của Trung tâm CNTT MobiFone xin phép được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo đơn vị trực thuộc và toàn thể CBNV MobiFone IT đã có mặt tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin kính chúc anh chị em mạnh khỏe, hạnh phúc, đặc biệt xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả "bông hoa xin đẹp" trong Trung tâm, chúc các chị em trọn vẹn niềm vui và đong đầy hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau!</p>
-----------------	------------------------------	---